

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Hương – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 09/3/2022, Chủ tịch UBND huyện tổ chức làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính- Kế hoạch, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Văn phòng huyện và chuyên viên phụ trách lĩnh vực, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đại diện Ban giám hiệu các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến thảo luận của các đồng chí dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm 2022

Năm 2022, toàn ngành tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ VII, Đảng ủy Giáo dục lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm một cách toàn diện cả về phát triển quy mô trường lớp, học sinh và chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục; giữ và nâng cao kết quả đạt trường đạt chuẩn Quốc gia 6/8 trường. Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm cơ sở vật chất trường học được khang trang đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo vẫn còn một số hạn chế: Công tác đổi mới giáo dục ở các trường còn chậm, khả năng tiếp cận đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học của một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng giáo dục tuy có sự phát triển nhưng thiếu bền vững, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh hiệu quả còn thấp. Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu



đề đổi mới trong quản lý và giảng dạy; một số lãnh đạo trường thiếu sự quan tâm, khích lệ, động viên để giáo viên phát huy hết năng lực, sử dụng chưa hiệu quả hết nguồn lực sẵn có tại đơn vị mình; tình trạng dạy thêm học thêm không đúng theo quy định còn một vài điểm chưa được kiểm tra xử lý triệt để.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác giáo dục và đào tạo, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo đảm bảo yêu cầu chăm sóc nuôi dạy trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục theo khoa học cho gia đình và xã hội. Từng bước giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tăng tỷ lệ trẻ phát triển trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nâng tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi gắn với dạy thật, học thật chống bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nâng dần tỷ lệ học sinh được học tin học, ngoại ngữ, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày.

2. Định hướng phân luồng theo chất lượng cho học sinh từ THCS, trên cơ sở đó phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội – Y tế xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh mở các lớp đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học sinh.

3. Tiếp tục tham mưu UBND huyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, có giải pháp phù hợp trong việc phụ đạo học sinh nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng, dạy thêm học thêm; đồng thời, có kế hoạch củng cố, bổ sung kiến thức cho các em học sinh. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

4. Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục lâu năm, xây dựng Kế hoạch đề xuất luân chuyển nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trình UBND huyện phê duyệt. Thường xuyên cử cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học, kiến thức lý luận chính, quản lý nhà nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.



5. Tiếp tục rà soát các Trường đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn các cơ sở vật chất đã xuống cấp, chưa được trang bị để tham mưu UBND huyện huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để mua sắm, bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu hoặc đã xuống cấp nhằm phục vụ cho các hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp. Xây dựng kế hoạch và có giải pháp thích hợp huy động sự đóng góp của nhân dân cùng với việc hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng trường, lớp. Các trường lớp cần chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình, mua sắm trang thiết bị dạy học; chủ động thường xuyên vận hành hệ thống lọc nước đảm bảo hoạt động hiệu quả

6. Quán triệt, triển khai đến các trường thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên các Trường học, phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các trường. Quản lý tài sản công đúng theo quy định.

7. Chỉ đạo các Trường khẩn trương khắc lại con dấu, thực hiện việc phân khai vốn đã được UBND huyện phê duyệt, chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2023 cho các trường.

8. Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo (hoặc Ban Tổ chức) cuộc thi cấp huyện Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện để tổ chức, đánh giá sơ khảo, xét chọn các đề tài đạt yêu cầu nộp Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 79/LHH-BTC ngày 28/2/2023 của Liên Hiệp hội khoa học; tổ chức triển khai thực hiện thi học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp huyện và tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2023; tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục thi Tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.

9. Thực hiện nghiêm túc chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành giáo dục; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo phòng và cán bộ, công chức, Ban giám hiệu các trường và giáo viên để tạo sự thống nhất trong hành động; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai tại Trường tiểu học An Hải.

10. Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, phối hợp với các phòng, ban liên quan tiếp tục xây dựng các loại quỹ, học bổng, công tác tình nguyện để hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có cơ hội đến trường.

III. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Phòng

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện quy trình các bước tiếp theo bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng Mầm non An Vĩnh.

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành triển khai các thủ tục dự án trồng cây xanh khuôn viên sân trường trong hè 2023.

3. Giao Văn phòng huyện có trách nhiệm theo dõi đơn đốc và thường xuyên báo cáo UBND huyện quá trình triển khai thực hiện.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện.
- VPUB: CVP, PCVP, CV (VX);
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Võ Thị Hương

